

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔ / ๕๗๕



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง  
ถนน พัทลุง อำเภอเมืองตรัง  
จังหวัด ตรัง ๙๒๐๐๐

๗๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้)  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้) ทั้ง ๓ ระดับการศึกษา และได้จัดทำคู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียนฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดทำเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียนฯ ใหม่ทุกภาคเรียน เพื่อดำเนินการคัดกรองการอ่าน - เขียนภาษาไทยของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้มีการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาไทย และนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสอบทานคุณภาพการจัดการศึกษา ชั้นพื้นฐานหลักสูตรศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในด้านการอ่านออกเขียนได้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ขอแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาดำเนินการนำเครื่องมือไปใช้ประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้) ทั้ง ๓ ระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับผู้เรียนทุกคนที่ประเมินไม่ผ่านและยังไม่เข้ารับการประเมิน ทั้งผู้เรียนเก่าและใหม่ และให้รวมถึงผู้เข้ารับการประเมินแล้ว แต่มีผลการประเมินไม่ผ่านและได้รับการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยแล้ว

๒. ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียนฯ และบันทึกผลการประเมินดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ <http://๒๐๓๑๔๗.๒๔.๘๕/student๖๗/login.php> ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั้ง ๓ ระดับการศึกษา ผ่านทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



คู่มือและเครื่องมือ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

โทร.๐-๗๕๒๑-๘๔๔๐

โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๙๐๑๖